



bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

วันพฤหัสบดี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

น้ำป่าซัดเชียงราย-ชายแดน ดินถล่มฝังพม่าเสียชีวิต 7 ศพ

ฝนตกหนักชายแดนไทย-พม่า ตรงข้ามอำเภอแม่สาย ทำให้เกิดดินทรุด ผังทำซีเหล็ก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ขณะที่เชียงรายน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนกว่า 80 หลังคาเรือน เชียงใหม่ น้ำท่วม 15 หมู่บ้านในอำเภอไชยปราการ นครพนมน้ำซัดถนนขาด ส่วนระนองน้ำป่าทะลักท่วม 3 ชุมชนในตัวเมือง ชาวบ้านเดือดร้อน 300 คริวเรือน "เมืองคอน"เจอฝนทิ้งช่วง ทำข้าวยืนต้นตายกว่า 13,000 ไร่

หลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ตั้งแต่คืนวันที่ 12 ก.ค.2557 ต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเขตพื้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งไหลลงลำห้วยในหมู่บ้าน

ห้วยพลุ และไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 30 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 30-60 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีไหลท่วมผิวการจราจร บนถนนพหลโยธิน เส้นทาง เชียงราย-แม่สาย บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีถนน 1 ช่องทางจราจร ถูกน้ำท่วมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องทางดังกล่าวระยะทางยาว 700 เมตร

นอกจากนี้ยังมีไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท่าสุด ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล.ท่าสุด ได้จัดกำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำกระสอบทรายแจกจ่ายในพื้นที่บ้านห้วยพลุ เพราะระดับน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ขณะที่บ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด

ก็เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเช่นกัน โดยมีน้ำท่วมประมาณ 50 หลังคาเรือน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เชียงราย ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ด้านจ.ท่าซี้เหล็ก ผังประเทศพม่า ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงราย และผังจ.ท่าซี้เหล็ก ทำให้เกิดการทรุดตัวของดินจนทำให้บ้านเรือนเสียหาย บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมเรจจิน่า จ.ท่าซี้เหล็ก ซึ่งห่างจากพรมแดน

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

น้ำป่า

ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยดินได้ถล่มลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ที่บ้านเลขที่ 9/433 หมู่ 9 จ.ท่าซี้เหล็ก ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเสียชีวิต

หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พบว่าบ้านที่ถูกทับเป็นห้องแถวคอนกรีตชั้นเดียว ซึ่งสร้างบนดินที่ถมใหม่ ซึ่งดินไม่แน่นตัว และอยู่ตรงส่วนขอบของเนินดินที่ถมสูงขึ้น โดยหลังจากที่ฝนตกหนักดินที่ถมใหม่เพื่อสร้างบ้านได้ทรุดตัวลงลึกประมาณ 3 เมตร ทำให้ตัวบ้านเอียงและทรุดตัวลงก่อนที่ดินด้านบนจะไหลลงไปที่อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ผู้ที่นอนหลับอยู่ภายในบ้าน 7 คนเสียชีวิตทันที และมีชาวบ้าน 8 คน ที่อาศัยอยู่ภายในแต่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้

เบื้องต้นผู้ว่าการ จ.ท่าซี้เหล็ก ได้นำรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนและให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือตลอดทั้งคืน จนสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้ว โดยแต่ละรายมีสภาพขาดอากาศหายใจเพราะดินทับและถูกตัวบ้านทับ

สำหรับผู้เสียชีวิตอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวจำนวน 2 ครอบครัว โดยเป็นผู้ใหญ่จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นสามีภรรยา 2 คู่ ส่วนผู้เสียชีวิตที่เหลือเป็นเด็กชาย 2 คน และหญิง 1 คน ที่เป็นลูกหลานของคนในครอบครัว

เชียงใหม่ น้ำท่วม 15 หมู่บ้าน อ.ไชยปราการ
นางภิษฐธิดา สดุดี ปภ.จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ในพื้นที่อ.ไชยปราการ วัดได้ 107 มิลลิเมตร ส่งผลให้ ปริมาณน้ำในลำน้ำฝางเพิ่มขึ้นล้นตลิ่ง ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรของอำเภอไชยปราการ จำนวน 3 ตำบล คือ ต.ศรีดงเย็น ต.ปงดำ และต.ไชยปราการ รวมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด

ราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝางได้รับผลกระทบน้ำไหลเข้าท่วมผ่านบ้านเรือน ลึกประมาณครึ่งขา ทางนายอำเภอไชยปราการก็ได้ช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นด้วยการ ส่งเรือท้องแบนขนน้ำดื่มไปให้แก่ชาวบ้านและขนข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำท่วมตั้งแต่เช้า และมีการเตรียมน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในที่ว่าการอำเภอไชยปราการ เบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีคอสะพาน และถนน ในหมู่ 4 ตำบลศรีดงเย็น ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งจะมีการเข้าสำรวจความเสียหายต่อไป

ขณะที่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่า เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมระดมกำลังเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ โดยหน่วยกาชาด ได้มีการนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่หมู่บ้านในตำบลศรีดงเย็นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เป็นจำนวน 300 ถุง และได้มี